

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri

Thực hiện công văn 554/UBND-TH ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị, về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 19 khóa VII; Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị và Báo cáo số 245/BC-ĐĐBQH, của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, về tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV, UBND thị xã báo cáo các nội dung như sau:

1. Nghiên cứu tham mưu giải quyết nội dung cử tri kiến nghị: “Đường Lê Duẩn đã được tỉnh quan tâm nâng cấp, tuy nhiên đến nay có một số đoạn còn hư hỏng nặng, một số đoạn chất lượng kém về nhựa không đảm bảo, bị oằn, bị sọc gây khó khăn cho các phương tiện đi lại, nhất là đối với học sinh; Hệ thống thoát nước khơi thông chưa hoàn thiện nên tình trạng ngập úng xảy ra nghiêm trọng”.

Trong đợt mưa lũ năm 2020 hệ thống mặt đường Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã đã bị bong rộp, hằn vệt,... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngoài ra, hệ thống thoát nước dọc phía trái tuyến, đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Hai Bà Trưng chưa được nạo vét, sửa chữa tấm đan gây đọng nước trên mặt đường; Cụm đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Lê Duẩn - Hai Bà Trưng được đầu tư lắp đặt từ năm 2004 đến nay đã xuống cấp, thường xuyên phải sửa chữa.

UBND thị xã đã có văn bản 302/UBND-QLĐT ngày 17/3/2021 trình UBND tỉnh, Cụm Quản lý đường bộ II quan tâm xem xét đầu tư nâng cấp hệ thống mặt đường, hệ thống thoát nước dọc phía trái tuyến đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Hai Bà Trưng và thay thế cụm đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Lê Duẩn - Hai Bà Trưng.

Ngày 30/3/2021, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục quản lý đường bộ tỉnh Quảng Trị, Chi cục quản lý đường bộ II.5 đã tiến hành khảo sát thực địa; Qua khảo sát, Chi cục thống nhất với các nội dung đề xuất của thị xã Quảng Trị và sẽ tổng hợp báo cáo Chi cục quản lý đường bộ tỉnh Quảng Trị đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2022 để thực hiện.

Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

2. Kiểm tra, tham mưu phương án khắc phục sửa chữa đảm bảo giao thông qua lại tuyến đường Điện Biên Phủ đi qua 03 thôn xã Hải Lệ.

Đường Biên Phủ đã được UBND tỉnh tổng hợp trong danh sách các tuyến đường ưu tiên khôi phục, cải tạo đề xuất đầu tư bằng vốn Dự án LRAMP mở rộng; Hiện nay, tuyến đường Điện Biên Phủ đang được đầu tư nâng cấp đoạn tuyến với chiều dài khoảng 1,5km với đầu tuyến từ Đập đầu mối Công trình thủy nông Nam Thạch Hãn bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ.

3. Cử tri đề nghị xem xét giải quyết chế độ đối với cán bộ chuyên trách trong quá trình công tác (Phó trưởng Công an xã trên 30 năm) hiện đã nghỉ theo quy định để thực hiện đưa công an chính quy về xã công tác theo Luật, đã làm hồ sơ theo hướng dẫn nhưng đến nay chưa được hưởng theo quy định của nhà nước.

UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Nội vụ thị xã rà soát, kiểm tra; Theo báo cáo của Phòng Nội vụ, có trường hợp của ông Nguyễn Trí Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Hải Lệ có thời gian làm công an xã, công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên (từ tháng 5 năm 1985 đến ngày 14/01/2020) đã nghỉ việc vì lý do chính đáng (bổ trí công an chính quy về xã); Tuy nhiên, qua rà soát, đến nay ông Nguyễn Trí Minh chưa thực hiện hồ sơ theo quy định.

Hiện nay, Phòng Nội vụ thị xã đã hướng dẫn ông Nguyễn Trí Minh thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần cho Công an xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng để xem xét giải quyết theo quy định.

4. Cử tri phản ánh: “Hiện nay nhiều nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Quảng Trị có nhiều thanh niên tụ tập hút chích ma túy”.

Tại thị xã Quảng Trị, tội phạm mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, có tính chất phức tạp và nguy hiểm. Trong đó, các đối tượng sử dụng ma túy thời gian gần đây thường tập trung tại các nhà nghỉ, khách sạn, karaoke để sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên, đặc biệt có nhiều đối tượng là học sinh, sinh viên.

Trước tình hình đó, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Thị ủy, xây dựng và triển khai kế hoạch về phòng, chống ma túy trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhất là vào ban đêm, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ trọ, quán karaoke không để các đối tượng lợi dụng địa điểm này để hoạt động phạm tội liên quan đến ma túy.

Theo đó, trong năm 2020, Công an thị xã đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 20 vụ/25 đối tượng (trong đó có 13 vụ xảy ra tại các nhà nghỉ); xử phạt vi phạm hành chính 15 vụ/52 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bằng hình thức

phạt tiền. Trong quý 1/2021, đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 03 vụ/05 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (trong đó 02 vụ xảy ra tại các nhà nghỉ); lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 9 vụ/86 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bằng hình thức phạt tiền.

Thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn; Thực hiện có hiệu quả công tác lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc tại TTBTXH 1 tỉnh; quản lý chặt chẽ các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, ưu tiên vận động các đối tượng tự cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời quan tâm nhân rộng các mô hình phòng chống ma túy có hiệu quả tại các phường, xã

UBND thị xã báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh biết và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND;
- Văn phòng HĐND-UBND;
- Lưu: VT, LT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Mai Anh